



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ตามประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัดสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง และขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าว
โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงมาหาค่า ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑๐	นายพีรพงษ์ มณีใหญ่
๒	๐๑๓	นางสาวอัญชิสรา มิสุต
๓	๐๐๔	นางสาวสุพัตรา อุปถัมภ์
๔	๐๐๕	นายณัฐวัตร อัจฉรานพพงษ์
๕	๐๐๑	นางสาวอภิสรรา ภูริชวรโชติ
๖	๐๐๙	นางสาวพัชรียา จันทร์เกลี้ยง
๗	๐๑๑	นางสาวจรีลักษณ์ จันทร์วัฒน์เดชากุล

อนึ่ง บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุ
บัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ในกรณีที่มิได้ผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือ
จะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ และเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง โดยในวันที่มารายงานตัวให้นำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ มาขึ้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางณิชา รัชตทวีโกคิน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง